

BỘ Y TẾ  
TỔNG CỤC DÂN SỐ-  
KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *451*/TCDS-TTGD  
V/v phát động cuộc thi làm video  
trên nền tảng TikTok

Hà Nội, ngày *26* tháng 7 năm 2021

Kính gửi: *Ban chỉ đạo Dân số - AIDS và...*  
*Các đơn vị xã hội*

Hiện nay, do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, việc tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cơ sở như hội nghị, hội thảo, truyền thông, tư vấn tại cộng đồng, chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hoá gia đình.... bị hạn chế đáng kể, thậm chí ở nhiều địa phương không thể tổ chức được. Để bảo đảm duy trì liên tục, không bị đứt đoạn các hoạt động truyền thông về dân số và phát triển, bên cạnh việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, phát thanh, báo in... Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGD) thời gian qua đã giới thiệu tới các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các học viện 04 kênh truyền thông trên nền tảng Zalo, Facebook, TikTok, YouTube để truyền thông về các nội dung dân số và phát triển. Qua các kênh truyền thông hiện đại này, các thông tin, bài viết, clip về dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục... dễ dàng được lan tỏa rộng rãi. Bản thân người sử dụng cũng dễ dàng tương tác trên các nền tảng này.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dân số (26/12/1961 - 26/12/2021) và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông sáng tạo trên nền tảng công nghệ số, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Tổng cục DS-KHHGD sẽ tổ chức cuộc thi "**Thử thách làm tuyên truyền viên dân số**" trên nền tảng công nghệ TikTok.

**Mục đích cuộc thi:**

- Kêu gọi các cá nhân, cặp vợ chồng, đặc biệt các bạn trẻ nâng cao ý thức, hành động đúng để tránh có thai ngoài ý muốn.
- Giúp các bạn trẻ có kiến thức để chủ động tránh thai, chủ động tương lai của bản thân.

**Đối tượng tham gia:**

- Công dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ.

**Thời gian diễn ra cuộc thi:** 27/7/2021 - 27/8/2021.

**Địa điểm:** Trên toàn quốc.

Tham gia ủng hộ và hưởng ứng cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” có Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê sẽ là người hướng dẫn trong các clip mẫu cho cuộc thi.

*(Thẻ lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng và hướng dẫn làm clip gửi kèm theo công văn này).*

Tổng cục DS-KHHGĐ đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các học viện phát động cuộc thi tới cán bộ, hội viên cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc của mình phối hợp với các Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước hưởng ứng tham gia cuộc thi để cuộc thi được lan tỏa rộng rãi.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Minh Tuấn, Chuyên viên Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ. ĐT: 0918.072.286, Email: [lsnguyenminhtuan@gmail.com](mailto:lsnguyenminhtuan@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PTCT Phạm Vũ Hoàng (để b/c);
- Công ty NBN (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TTGD.

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ TRUYỀN THÔNG-GIÁO DỤC**



**Đình Huy Dương**